

TẬP «SU-PHẠM HỌC-KHOA»

XUẤT BẢN MỖI THÁNG MỘT KỶ

Giá đóng niên tập S. P. H. K. (Cả phần thấy giáo)... .. 5\$00

Những vị giáo-sư và viên quan Amam nếu thừa nhận giảm gởi cho bòn-quản, những số bạc mua báo này thì bòn-quản sẽ tính cho một phần huê-hồng 5%.

+ DOCTEUR QUAN +
 Ancien INTERNE LAUREAT de l'Hôpital Foch de Paris
 Ancien CHEF de l'INSTITUT de DERMO-PUNCTURA de Barcelona (Espagne)

CHUYÊN MÔN KHOA CHÂM-CỨU (Acupuncture)
 Trị tất các chứng bệnh - Chuyên trị phong tê liệt, bệnh thược và cương tiểu tiện (thần, huyết) trắng vẩn... Chẩn Đoán dựa vào bệnh và khám bệnh, có hiệu quả vì THỦ thuật đặc biệt, máu nước tiểu vẩn vẩn.
213-CATINAT (trên lầu (1st étage-Bacillerie B) gần Thượng-thị, gần vườn cao su).
 Khám bệnh từ 8 giờ đến 12 giờ từ 3 tới 7 giờ.
 Giờ thăm bệnh: 21 916

CHUYÊN NGÂN
Một kiếp hoa
 Tác giả: Hồng-Nguyệt.
 Cũ của Tâm-Suy R. L.

Đời nọ ngọn đèn mờ lọt trong căn nhà cũ kỹ đã thấy năm đầy đơn phong sương; Mai, một cô gái có vẻ ngây thơ cấp mắt đã có đôi hường đèn bao phủ tỏ ra người hay mơ màng suy nghĩ, phải có dang án lại cái quãng đời thưở có vửa đến tuổi cập kê đã phải chịu cuộc làm khổ sở.

Thân ôi! Tài mạng tương đồ trời xanh ghen ghét mà hồng, với tuổi thanh xuân môn môn kia nào biết chỉ là ảnh vờ ai, có cô đã đầu trong xa hội lại có con người cận bà, con sâu đục ác trong bầu thanh niên trong đất Việt-nam nhà.

Mai không thể quên những sự mà cô đã bao phen vương luyến có rất an hân cho duyên phận sao khéo vô duyên xấu số. Trong lòng cô đã in sâu vào một cách rõ rệt như vết vữa qua trong buổi hôm qua...

Thầy Bạch một người có khối óc văn minh, thầy giúp việc cho một hãng buôn kia, vì thấy Mai là gái bé thơ vừa ra trường sau mấy tháng, nên thầy rất mến thương đóa hoa bẽn lẽn, còn phong kinh như gương thay thường ngó ý cùng Mai rằng thầy yêu cô, thầy mến cô, thầy yêu cầu cô nên cùng thầy kết bạn trăm năm... Trước khi kết linh thân ai cũng Bạch, Mai đã bao phen nài nỉ Thầy xin khả giữ gìn danh giá cho nàng, hãy nghĩ đến công sanh thành dưỡng dục của song thân nằng mà cậy mai đến nơi cõi hội đoàn hoàng chứng ấy mặc linh mẫn thương ảm ập... Mấy lời chơn phải ra nơi thất lòng nằng làm cho Bạch nghe qua như sét đánh, vì thầy có thất lòng thương cô đầu, thế nên Bạch quên cả tình cách quân tử của thanh niên, Bạch bao gan mua thuốc ngà gạt nằng uống... Ôi! mơ màng giấc điệp như say như tỉnh như ngỡ lòng vì bởi nơi đâu...

Rồi, mặc linh cho thầy muốn xử trí cách nào với Mai thì cũng không hề nhích mảy, vì Mai đã là cái xác không hồn.

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG
 Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc
 Sáng lập năm 1927
 Hội quản: 54-56, đường Pellerin, Saigon
 R. C. Saigon n° 61

Đây thếp: **CREDITANA-SAIGON**
 Đây thếp nói: **SAIGON - 21.826**

Công-ty nhận tiền TIẾT-KIỆM của bà tánh, tiền gửi sinh lời 3 ly rưỡi mỗi năm, sáu tháng tính một lần và nhập về vốn mà sinh lời nữa. Tiền này muốn rút ra chừng nào cũng được.

Công-ty cho vay thế chấp về Quốc-trái Đông-Pháp, về Quốc-trái Crédit National và những phiếu nào mà Chính-phủ Đại-Pháp hay là Đông-Pháp phát hành hay là chấp thế chấp.

Công-ty công nhận lãnh giữ cho hạn hạn và lãnh tiền lãi những về quốc-trái và nhận đó số những phiếu nào có dự ước số số hàng tháng hay là hàng năm.

Hội-hội có mua các Pháp-hợp-tiến-hiến tất đẹp bằng tất mọi hạn, để cho bà tánh mượn được. Xin qui vị hãy đến bòn-quản này là viết thư mà hỏi cách thức mượn học Tế-khụ ký.

(Vị công chuyên khác, xin hỏi thăm bản Hải)

Đơn chỉ của bòn hội: **LÀM VỀ VANG CHO XỬ SỞ MINH**

BÀN TRỊ SỰ DÀNH DỰ VÀ CỔ VẤN:	BÀN TRỊ-SỰ VÀ QUẢN LÝ
Chánh hội trưởng: HUYỆNH ĐÌNH-KHIÊM (nay ngoài đô tư lặc). Phó hội trưởng: M. TRẦN-TẠNH-TRẠCH (được bầu cử-chức theo điều 24 trong điều lệ) Hội viên: Dr PHAILE E de LANGBIAN HÈRE M. Denis LÉ-PHÀ AN M. LƯU-VĂN-LANG M. NGUYỄN-VĂN-TRINH M. TRẦN-VĂN-ĐƠN M. TRẦN-NHƯ-LÂN M. TRẦN ĐÌNH-THẢO NGUYỄN THANH-LIỆM	Chánh hội trưởng: M. TRƯƠNG-TÂN-VI Quản lý hành sự: M. NGUYỄN-TÂN-VĂN Hội viên: M. BUI QUANG-CHI M. BANG-VĂN HÂN M. ALEXIS THÁI V LÂN Tổng-ly: M. PAUL LÉ-VĂN-GÔNG

HÀNG BẢO-KÊ
 HIỆU
La Providence et
L'Industrielle du Nord
ONG BOY-LANDRY
 Lâm Đại-ly 17, Place du Théâtre, 17 - SAIGON

Hàng Bảo-kê này chuyên lo bán-kê cho những xe-hai, nhà cửa, phố và hàng-hóa cho anh em. Những người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-tinh mà chịu bảo-kê với hàng này, giúp đỡ rất nhiều về hai việc gì, thì hàng sẽ bồi thường một cách rất mau lẹ vô cùng. Xin anh em lưu-ý...

AI muốn dùng thuốc Tây mới, tốt hạng nhất?
 AI muốn có người bảo-chế thật kỹ càng các loại thuốc của các quan Đốc-Ty?

PHARMACIE franco-asiatique
PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG
 Rue des Mairies, 219 - CHOLON

Tại đó sẽ có ông **PHẠM-HỮU-HANH** nhất hạng bác-chế-sư, tiếp rước qui vị một cách thân-mến và vui-vẻ. Thuốc mới và tốt nhất-hạng, giá lại rẻ.

Qui vị ở Lạc-Tinh gửi thư đến mua thuốc, thì chúng tôi sẵn lòng trả hành, giá thuốc tính rất mềm mại, không tính tiền cước-phụ.

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP
 KY NHÌ NĂM 1937

900.000 đồng bạc chia ra làm năm bộ mỗi về là một đồng

BỘ TRUNG-KY (bộ thứ tư)
 Từ số 800.000 đến số 899.999 và từ số 700.000 đến số 799.999
 Xổ tại Hanoi ngày 2 tháng Décembre 1937

BỘ AI-LAO (bộ thứ năm)
 Từ số 800.000 đến số 899.999 và từ số 900.000 đến số 999.999
 Xổ tại Hanoi ngày 6 tháng Janvier 1938

Mỗi bộ có 4.029 số trúng

1 số trúng	4.000 đồng
8	1.000
60	100
360	50
3600	10

Có 5 lô lớn chung các về trong 5 bộ đều dạng dự
 Xổ tại Hanoi ngày 6 Janvier 1938

1 số trúng	100.000 đồng
1	40.000
1	20.000
2	10.000

Chữ hiệu đã đến trọn, không còn lo nghĩ cho đến đời bạn lòng, sau khi thu xếp việc nhà xong đã thấy Mai lại định xa nhà nữa, xa cả quê hương xứ sở, bình đồng trôi nổi như cánh bèo bọt nước dâng làm Bạch nơi phương xa...

Mấy tháng rắng rá trên con đường thiên lý, Mai gặp đồng Bạch... Lần này không phải như mấy năm về trước, trái lại nàng chỉ đem tài học ra cầu xin Bạch khá thương nằng, đem nằng về cũng chung hưởng hạnh phúc vô duyên.

Bạch có ngờ đâu, một đêm kia tiếng thạch - súng chắc rơi trên trướng, ngoài đồng nội để ngăm rì rã đã đưa hồn chàng về chốn u minh, vì ngọn dao oan nghiệt của Mai lặn sâu để trả thù trong buổi thanh xuân chàng làm việc quấy!

Ngọn đèn dầu sắp tắt, luồng gió mạnh lại thổi vào làm cho trong căn phòng Mai khi mờ khi tỏ, trông canh vại đôi giọng tiếng gá đã gầy vang, Mai chỉ kịp than: « Thế cũng một đời » nằng từ từ nhắm mắt bởi một ngọn dao của nằng tự tử. Nằng chết vì Hưu đã đến Oán-dã trả, nằng không còn muốn sống để trông thấy cõi đời vô vị...

Cô Tâm-Suy

PHARMACIE PRINCIPALE
SOIRENE
 M. HEUMANN
 CONCESSIONNAIRE
 SAIGON

TỰ-NAM 1865
 SA ĐỒI
 OEU ĐUNG

THỨ THUỘC HIỆU NÀY

AI SANG VÀO KHOẢN TỪ NĂM 1877 ĐẾN 1937?

Đầu là dân ông hay dân họ người lờn hay trẻ em bả sinh vào khoảng từ 15 Septembre 1877 đến 14 Septembre 1937 ông gặp một sự may mắn bất ngờ trong đời mình. Vậy bởi thầy mọi người nếu muốn biết rõ dịp may mắn là bằng lý thì hãy đến năm, tháng, ngày, giờ sanh, giờ gặp đến cho:

Prof. Hui-shing-Lewng.
 « Institut du Mystère »
 123 - Rue Legendière - Saigon

Trông một tuần lễ sẽ tiếp được một thư gửi riêng về: trường học, địa-tinh, tiền bạc, sức khoẻ và công việc làm ăn của mình ra thế nào?

Nhờ kòm theo Mssadit 2\$00, trẻ em dưới 12 tuổi thì phần nửa tiền. Ai không nhớ ngày giờ kỷ thì gửi đến tin 2 bản tay hoặc chữ ký cũng cho biết tên họ mà chờ ở các chỗ.

Như: - Nếu viết cũng có lãnh đầy bằng cách làm thư qua corre, postcard hoặc bằng món tương tự và Thẻ học. Hội điều lệ số bả theo theo ở 50 Avenue de la République.



THÔN QU

Người ãng bắt tin...

Trời, Nước, Cách, Nam-quỳnh Dao (Tiếp theo)

Sau đó và thòm. Khi có đi cây và gặp tôi, có chiu. Tôi đã sợ rằng cho có biết tôi, có mang ơn tôi, sao cho bằng gì đừng biết tôi, đừng mang ơn tôi, vì tôi là người không đáng cho có mang ơn.

Nhưng, ban ơn, tôi cũng muốn xa có bao nhiêu, thì tâm trí tôi càng tưởng có bấy nhiêu. Tôi không biết tại tôi, hay tại có người làm gương cho nhau biết trước; mà chúng tôi vẫn mến nhau hơn xưa nhiều. Ở đời: Phải thì thôi!

Một hôm, có đi cây buổi mai, có có đỡ cơm theo, vì chủ ruộng đặc sạt, tôi gặp nó, cũng đỡ cơm theo, mà không đỡ ăn. Tôi gặp nó, sau lại chào, tiếng hỏi: Rồi có người thấy mà còn đỡ của tôi, không có một đũa theo, thì có hỏi: - Hôm nay, anh không có đỡ ăn, à? - Nghẹn ngào nói chẳng ra lời, tôi chỉ rưng rưng nước mắt: - Có hai đi, cái cánh khô, làm trần tôi mọi nó tức tị làm có a! Tôi nghẹn, ban ơn, bây giờ tôi có thấy phàm lòng điên lại khùng ngày xưa: khi có nghe tôi nói: có thể dài mà gọi đỡ ăn của có ra: một tang dương! Có hai ra, gọi cho tôi phần nửa, rồi nói:

« Người ta giàu, chia ruộng cho người vượn. » « Hai đưa mình nghèo có dùng điều, mua pangan đường chia hai! » Tôi thấy đó an thì đi, còn cơm có thì nhiều, vội vàng tôi, tự chối. Có hai nói tôi bằng cấp mặt nân ni, cảm động, thường xót: « Anh ơi, khó giúp nhau mới thảo; giàu tự trợ ai mang tiền dương tươi, còn tươi nước, kiến tăn bỏ khổ? » Anh, nghèo, em, không giàu gì, canh nghèo, ta mới biết nhau; thảo cũng không thảo, buổi đời khó này mới rõ. Tang dương của em, nó có ngon lành gì đâu. Nhưng lòng em thương anh, em tưởng anh không lẽ nào không nhận. Anh thương em, thì hãy nhận của em. Lòng em là lòng anh, của em tức của anh vậy. » Lời ngon ngọt, một thủy-mỹ của có hai, làm cho tôi không phương tự chối!

Ồ! Hội mới phải nghĩa, cần hai cũng vui lòng? Anh coi, tình có nên trong, tại có nên thương-không? Tôi còn giữ gì anh, có tên Lang, Nhà nghèo làm ở lối xóm mình ở đó. - A. Thì ra có hai Lang con ông... đã bỏ mẹ mà đi hồi năm trước? - Phải, Có ý, lòng thiết tình của có, tôi thấy rõ ràng; trong buổi nghèo mới hay ai phải. Ai biết, thương, vì đó mà đời tôi có cần!

« Chi kẻ nghèo, mới biết thương kẻ giàu. » Khi điếu thuốc, khi tang dương, lúc nu cười, con va up, tôi chỉ bực cho có « lưc bằng có, móc ta này...! »

Càng nhau diuh-ninh một lòng một dạ. Nếu trời kia (cha mẹ) mà tác hiệp cho, mà diuh chung tôi sẽ đời-dào bệnh-phúc. Rằng hương châu, vinh hoa cho họ lúc phong-trần!

Song, than ôi, nhớ câu « Nhàn nguyện như thư, thiên lý vì nhiên! » mà buồn đảo đề. Minh chác tuế nào cũng sẽ cùng nhau nên vợ nên chồng. Ngặt vì chưa thoát vòng đồng mực; biết làm sao?

Còn nhớ, một đêm, ở cầu sãi Mỹ-hội, cái đêm mà tôi phải nhớ luôn luôn, cái đêm kỷ niệm ở đời tôi! Anh trang tở, bongsaethua, ước róng trong rành chảy ra, bây giờ đêm, chuông nhà thờ Mỹ-hội đổ vang; có Lang cùng tôi đang bị-rj-p. Tia ma có phải đó nhà đi, vì bị người áp-chế.

Có khúc, dựa đầu vào vai tôi, mặt phin trong vườn cau xóm Đột-mới thấy đêm lập-lờ, rồi có nói giọng êm-dềm, thắm-thiết: Nghe mà đau, mà xót, mà thắm, mà cay, mà giầu trang hồng, mà tức giận trào máu!

« Hàng: Chút nữa này, ghé sãi lui, tia ma em sẽ lia bỏ lang này mà đi nơi khác, Anh đi, em vì quá thương anh, không biết làm thế nào giải tỏ nỗi lòng. Anh có biết vì đâu em phải lia xứ sở không? Thôi ôi, cũng vì sắc của em khiến quân đê trâm mắt, ngựa nó thèm thương; đời ba lần nãi mà em không ưng thuận, rồi chúng nó oán hận sẽ đời nhà em. Tia ma em, cũng biết ở đâu có lang xóm đó, chọn nó ba đầu sáu tay gì đó mà lo. Nhưng vì tu có về thân, và bạn kia cũng là người lực-lực, nên tia ma em tha độ nhà mà đi, hơn là để chống cự với xe cá; sức chịu mình nào có bao lâu! Nhìn thấy l'Đô nhà đi; Ôi, đau đớn biết chừng nào? »

(Con nhà...)

Muốn làm đèn Neon (thời dùng mọi nơi hết bóng và không tốn điện) ở nhà bạn... STANDARD NEON LIGHT 88 bis rue Lagrandiere Telephone: 2485 - SAIGON

Chứng nào đưa trẻ đá lăn lộn... Mà sữa không đủ cho nó dùng... Thì phải cho nó ăn bột sữa NESTLÉ CON CHIM là một thứ vật thực lành, bổ và dễ tiêu hóa. Hàng NESTLÉ số 35 đường Mac-Mahon, có sách dạy nuôi dưỡng con nít chữ quốc-ngữ của bác-sĩ Vidal, qui Bà qui Có muốn dùng xin hỏi tại hàng sẽ gửi tặng.

DÔNG-PHAP NGAN-HANG ĐƯỢC HUỖNG BẮC LĨNH CỦA CHÍNH PHỦ LẬP RA NĂM 1978... SẮC CHRI-NGAN-VÀ-BAIL-LY... CHO MUỐN TỬ-SÁT

CLINIQUE MÉDICALE DOCTEUR PHAN-TÂN-THIỆT

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREAUX & MOSAÏQUES Société d'Exploitation des Etablissements BROSSARD MOPIN

Thiên hạ đều Cao muốn máy (tàu cần, dù, thur) hiệu may

HAY DUNG THU 'SAVON' HỒ LẠO

Muốn làm đèn Neon (thời dùng mọi nơi hết bóng và không tốn điện) ở nhà bạn... STANDARD NEON LIGHT 88 bis rue Lagrandiere Telephone: 2485 - SAIGON

Chuyên may (tàu cần, dù, thur) hiệu may

Khiêu vũ tan thời! FANTASIO

Manuel de l'infirmier NGUYỄN-VĂN-KHAI

ĐIÀ MỚI... ĐIÀ MỚI...
Đĩa BEXA mới - Trưng vàng

Giới thiệu các đĩa mới: PHÙNG HẢO: giá 2.500.
(Chưa rời đĩa, kẹp hay nhất...)

CÔNG VĂN

Vì lời nghị quyết Thống đốc Nam Kỳ, ngày 2 September 1931...
Về việc cấp nhà nước cho các gia đình...

Table with 4 columns: Tên họ người, Số hiệu, Số hiệu tờ hoa đỏ, Ngày phê chuẩn.

Đất khẩn này chẳng đồng bán hay là cho người ngoại quốc...
Số bán hay là nhượng, cho, mà trái các khoản trên đây thì phải bị hủy bỏ...

Vì lời nghị quyết Thống đốc Nam Kỳ, ngày 2 September 1931...
Về việc cấp nhà nước cho các gia đình...

Table with 4 columns: Tên họ người, Số hiệu, Số hiệu tờ hoa đỏ, Ngày phê chuẩn.

Đất khẩn này chẳng đồng bán, nhượng, hay là cho, người ngoại quốc...
Số bán, nhượng, hay là cho, mà trái các khoản trên đây thì phải bị hủy bỏ...

NHỊ-KHOA VẠN-BÌNH HỒI-XUÂN-ĐƠN

Thuốc này rất có tài, trị bệnh có nit như thán, bất luận là bệnh chỉ, hệ cho nó uống thuốc mấy thì an nhiên vô sự.

Phạm những kinh phong, hoặc nội thương ngoại cảm, ban chân nóng vùi, thương-hán tả nhiệt, ho hen thở dốc, nghẹt mũi đàm ngán, nhức thiết bệnh gì, cũng là công hiệu.

Cử gởi thơ cho nhà thuốc:
NHỊ-THIÊN-ĐUỜNG
47, rue de Canton, 47
CHOLON

Dầu Nhị-Thiên-Đường
Khắp trong thiên hạ đều dùng dầu Nhị-Thiên-Đường. Vì nó tốt, sức thuốc mạnh, có thể cứu người mau lẹ, không có thứ dầu nào sánh kịp, ấy là một thứ dầu chuyên trị ba chứng, công hiệu như thần.

GIÁ THIỆT RẺ... TÀU ĐỒ CHẠY ĐƯỜNG
SAIGON - MYTHO - CAIBE - VINHLONG - SADEC

Đậu tại Saigon nơi cầu tàu Nguyễn-văn-Kiệt
Chiều đúng 8 giờ ở Saigon chạy xuống SaDEC.
Sáng đúng 8 giờ ở SaDEC chạy lên Saigon.

Grands Magasins Charner
VÀI GIÁ ĐẶC-BIỆT
Đầu ăn - Supercharner - không muối, thương lượng, và Kirby giá... 0.65

Làng Tân - hiệp
Nguyễn-thị-Kim... 98... 13.06.25
Lê-thị-Tuyết... 210... 9.10.00

Làng Mỹ - quai
Lam-Kiệt... 32... 7.57.00
Làng Tân - quai
Trần-van-Loc... 1... 14.19.62

DƯƠNG-ĐUỜNG PELLERIN
Số 53, RUE PELLERIN SAIGON
Có phòng cho bệnh nhân ở rộng rãi, có nhà mổ, nhà sanh và chữa dịch, có nhiều nhà chuyên môn các thứ bệnh.

Phòng Văn Biện-Sỹ Phan-v-Thiệt
Cử nhân luật, Tôt nghiệp, cao đẳng trường học Pháp quốc...
Lời lẽ lung tung (được quan Thống-đốc Pages cho là rất cần kíp cho hương chức) giá 1.50

Đừng bỏ qua dịp này nữa
Hồi đó đến nay, ai học nhiều chữ mà không được vừa lòng, ao-xe gặp ông:
PIERRE ROUSSEL
đây được ban ngày, vì ông chuyên-môn dạy người lờ-hội nói tiếng Pháp. Nay chúng tôi cho ai này hay, ra giông ăn tết rồi, ông sẽ dạy ban ngày tại trường chúng tôi 4 lớp riêng cho người lờ-hội. Hội thán, gởi 1 con số 6 xu.

VALDA
THUỐC HỒN VALDA
Médicine libre
GIỜ CŨI MẠCH: Sáng mai, đ. 7 h. à 10 h. Chiều... đ. 15 h. à 18 h.

Vô-Hiệp Tiều-Thuyết N°99
Nữ-hiệp Hồng-nương-Tử
HỒI THỨ MƯỜI BA
Lúc xuất - hành, Tôn-Hán giải khuy, Cách bảo-hiêm, xa-phu thủ-thế.

xe song-mã đã đem ra ngoài cửa đờ rồi, Bình Cam hai người bên thớt hành trang của Tôn-Hán và hành trang của mình, đem đi trong xe đã sẵn, hơn khi Bình Cam hai người vắng mặt, Tôn-Hán thêm nghĩ vầy rồi, trong lòng ông mừng phần thơ-thời, sau khi điểm tâm xong việc, mặt trời đã lên hai sao rồi, bọn Cam-Kiệt sợ trễ giờ, bèn thỉnh Tôn-Hán lên xe hai đò, Tôn-Hán cón hai mươi lạng bạc để cho Cam-Kiệt, mặt nói rằng: nhà vi cái số bạc nhỏ mọn ấy đi, đừng làm tiền phu phi

đọc đường muôn một.
Lúc bấy giờ Tôn-Hán lên xe an tọa, ông ngồi chính giữa xe phía trước, Bình-an ngồi phía trước xe, Cam-Kiệt ngồi về phía tả, Già-nhị ngồi chổ xa-phu địa-vị, cách ngồi chẳng giống thế tục người, chẳng ai cầm roi ngựa trong tay, bề dài roi đò nằm sau trước, roi ngựa này nhỏ như gáo bó không khác, đầu trên roi có hình mặt-dinh lớn như cái chén ăn cơm, thấy bình thạc, roi ngựa là kỹ nghệ thế kia, bọn Bình-An đi ở ngựa mải trên xe có thứ màn vải xanh cườm lại đò, Già-

nhị bèn bỏ màn xuống phủ ba phía xe, nghĩa là phủ màn phía tả phía hữu và phía sau xe, chỉ một phía trước xe không phủ, vì phía trước xe có mấy người ngồi đò, không cần phải phủ màn phía trước làm chi, Già-nhị phủ màn ba phía rồi, xẩy lại to nhỏ với bọn Bình-An rằng: số đi ói phủ màn ba phía xe, là sự Ngụy-trung-Hiền đóm thấy Lưu đại - hơn người trong xe vậy; Bình-An gờ đờ rằng: phải... phải... Già-huỳnh đò phòng như vậy, anh em tôi hiệp ý làm đi.

An và Già-nhị ngồi kế nhau phía trước xe, che mình Tôn-Hán ngồi trong xe kín đáo, đầu Ngụy-trung-Hiền khiến người đò hành, cũng không thấy Lưu-lớn-Hàn ngồi trong xe song-mã nữa; Già-nhị thấy mọi việc sắp đặt đã xong, bèn gọi roi quất ngựa kéo xe chạy, ở cuối thành có phép cấm nhất, là cấm xe ngựa không được cỡi ngựa kh ng được cỡi ngựa, Già-nhị biết phép cấm nhất vậy rồi bèn gọi cương ngựa lại cho xe chạy thủng thẳng

Imp. LUC-TINH-TAN-VAN

326/ Exemplaies
Saigon Le 30-11-1932

TẠI MẶT TRẬN THƯỜNG-HẢI VÀ QUẢNG-ĐÔNG

Chúng tôi đến yết-kien Tổng-tư-linh Du Hán Mưu - Sóng-Dương-từ và rừng đờn Một trái bom của Nhật

Đầu chúng ta có thể ghi bốn đề: 1. Một cách đồng lực rộng đã thành một nơi trăn chiến rất nguy hiểm. Một trận hàng họ (tranche) ở đây rất đông quân cả Nhật và ta... 2. Nhật cũng có một đơn quân ở rừng đờn và phía sau của nó là một đơn quân của chúng ta... 3. Nhật cũng có một đơn quân ở rừng đờn và phía sau của nó là một đơn quân của chúng ta... 4. Nhật cũng có một đơn quân ở rừng đờn và phía sau của nó là một đơn quân của chúng ta...

Ở tòa báo Le Journal de Shanghai, ra sáng mỗi buổi sáng, có một bài về chiến sự ở vùng này. Bài này nói về những chiến sự ở vùng này. Bài này nói về những chiến sự ở vùng này. Bài này nói về những chiến sự ở vùng này.

Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự.

Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự.

Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự.

Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự.

Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự. Chúng tôi đi Quảng-châu nhiều ngày, sau khi chúng ta đã đi một buổi họp của Hội đồng quân sự.

DIÀ-PHƯƠNG SAIGON-CHOLON Phòng việc Cai-tri Loi rao

Cho những người ngoại quốc ở An-châu và những người theo hàng đỏ, cho những người bán - quốc cho những người ở Phường-Dương hoặc những người ngoại quốc theo hàng người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc...

Theo điều thứ 18 và 19 trong chỉ dụ ngày 21 Avril 1918, sửa đổi bởi chỉ dụ ngày 16 Octobre 1935, điều thứ 3, 6 và 9 trong nghị-dịnh quan Toàn-Quyển ngày 11 Février 1937, và điều thứ 5 trong nghị-dịnh quan Thống - đốc Nam - Kỳ ngày 16 Janvier 1920, e-không được phép... 1. Về việc, chính thể, về sự-quan, về tình hình không được có quyền... 2. Về việc, chính thể, về sự-quan, về tình hình không được có quyền...

Cho những người ngoại quốc ở An-châu và những người theo hàng đỏ, cho những người bán - quốc cho những người ở Phường-Dương hoặc những người ngoại quốc theo hàng người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc...

Cho những người ngoại quốc ở An-châu và những người theo hàng đỏ, cho những người bán - quốc cho những người ở Phường-Dương hoặc những người ngoại quốc theo hàng người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc...

Cho những người ngoại quốc ở An-châu và những người theo hàng đỏ, cho những người bán - quốc cho những người ở Phường-Dương hoặc những người ngoại quốc theo hàng người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc...

Cho những người ngoại quốc ở An-châu và những người theo hàng đỏ, cho những người bán - quốc cho những người ở Phường-Dương hoặc những người ngoại quốc theo hàng người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc...

Cho những người ngoại quốc ở An-châu và những người theo hàng đỏ, cho những người bán - quốc cho những người ở Phường-Dương hoặc những người ngoại quốc theo hàng người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc...

Cho những người ngoại quốc ở An-châu và những người theo hàng đỏ, cho những người bán - quốc cho những người ở Phường-Dương hoặc những người ngoại quốc theo hàng người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc, cho người pháp-sung trường hoặc người bán quốc...

NAMKÝ Kinh tế cuộc

Giả lúa Ngày 30 Nov. 1937 theo giá lúa ở các nhà máy ở Cholon, bán ngoài lao 68 Kilo. Lúa thượng hạng 4.05-4.10 Lúa hạng hai (dạ) 3.85-3.90 Lúa hạng ba (hạ) 3.70-3.80 Lúa thượng hạng 3.25-3.30

Đường Ngày 30 Nov. 1937 bán theo giá theo thị trường, bán ngoài lao 100 Kilo. Đường trắng, bán ngoài lao 100 Kilo. Đường trắng, bán ngoài lao 100 Kilo.

Giả gạo Ngày 30 Nov. 1937 bán theo giá theo thị trường, bán ngoài lao 100 Kilo. Gạo số 1, bán ngoài lao 100 Kilo. Gạo số 2, bán ngoài lao 100 Kilo.

Giả cao su Ngày 25-11-37 10.15, 16.15, 17.15, 21-11-37 16.30, 16.35, 16.40, 16.45, 16.50, 16.55, 17.00, 17.05, 17.10, 17.15, 17.20, 17.25, 17.30, 17.35, 17.40, 17.45, 17.50, 17.55, 18.00, 18.05, 18.10, 18.15, 18.20, 18.25, 18.30, 18.35, 18.40, 18.45, 18.50, 18.55, 19.00, 19.05, 19.10, 19.15, 19.20, 19.25, 19.30, 19.35, 19.40, 19.45, 19.50, 19.55, 20.00, 20.05, 20.10, 20.15, 20.20, 20.25, 20.30, 20.35, 20.40, 20.45, 20.50, 20.55, 21.00, 21.05, 21.10, 21.15, 21.20, 21.25, 21.30, 21.35, 21.40, 21.45, 21.50, 21.55, 22.00, 22.05, 22.10, 22.15, 22.20, 22.25, 22.30, 22.35, 22.40, 22.45, 22.50, 22.55, 23.00, 23.05, 23.10, 23.15, 23.20, 23.25, 23.30, 23.35, 23.40, 23.45, 23.50, 23.55, 24.00, 24.05, 24.10, 24.15, 24.20, 24.25, 24.30, 24.35, 24.40, 24.45, 24.50, 24.55, 25.00, 25.05, 25.10, 25.15, 25.20, 25.25, 25.30, 25.35, 25.40, 25.45, 25.50, 25.55, 26.00, 26.05, 26.10, 26.15, 26.20, 26.25, 26.30, 26.35, 26.40, 26.45, 26.50, 26.55, 27.00, 27.05, 27.10, 27.15, 27.20, 27.25, 27.30, 27.35, 27.40, 27.45, 27.50, 27.55, 28.00, 28.05, 28.10, 28.15, 28.20, 28.25, 28.30, 28.35, 28.40, 28.45, 28.50, 28.55, 29.00, 29.05, 29.10, 29.15, 29.20, 29.25, 29.30, 29.35, 29.40, 29.45, 29.50, 29.55, 30.00, 30.05, 30.10, 30.15, 30.20, 30.25, 30.30, 30.35, 30.40, 30.45, 30.50, 30.55, 31.00, 31.05, 31.10, 31.15, 31.20, 31.25, 31.30, 31.35, 31.40, 31.45, 31.50, 31.55, 32.00, 32.05, 32.10, 32.15, 32.20, 32.25, 32.30, 32.35, 32.40, 32.45, 32.50, 32.55, 33.00, 33.05, 33.10, 33.15, 33.20, 33.25, 33.30, 33.35, 33.40, 33.45, 33.50, 33.55, 34.00, 34.05, 34.10, 34.15, 34.20, 34.25, 34.30, 34.35, 34.40, 34.45, 34.50, 34.55, 35.00, 35.05, 35.10, 35.15, 35.20, 35.25, 35.30, 35.35, 35.40, 35.45, 35.50, 35.55, 36.00, 36.05, 36.10, 36.15, 36.20, 36.25, 36.30, 36.35, 36.40, 36.45, 36.50, 36.55, 37.00, 37.05, 37.10, 37.15, 37.20, 37.25, 37.30, 37.35, 37.40, 37.45, 37.50, 37.55, 38.00, 38.05, 38.10, 38.15, 38.20, 38.25, 38.30, 38.35, 38.40, 38.45, 38.50, 38.55, 39.00, 39.05, 39.10, 39.15, 39.20, 39.25, 39.30, 39.35, 39.40, 39.45, 39.50, 39.55, 40.00, 40.05, 40.10, 40.15, 40.20, 40.25, 40.30, 40.35, 40.40, 40.45, 40.50, 40.55, 41.00, 41.05, 41.10, 41.15, 41.20, 41.25, 41.30, 41.35, 41.40, 41.45, 41.50, 41.55, 42.00, 42.05, 42.10, 42.15, 42.20, 42.25, 42.30, 42.35, 42.40, 42.45, 42.50, 42.55, 43.00, 43.05, 43.10, 43.15, 43.20, 43.25, 43.30, 43.35, 43.40, 43.45, 43.50, 43.55, 44.00, 44.05, 44.10, 44.15, 44.20, 44.25, 44.30, 44.35, 44.40, 44.45, 44.50, 44.55, 45.00, 45.05, 45.10, 45.15, 45.20, 45.25, 45.30, 45.35, 45.40, 45.45, 45.50, 45.55, 46.00, 46.05, 46.10, 46.15, 46.20, 46.25, 46.30, 46.35, 46.40, 46.45, 46.50, 46.55, 47.00, 47.05, 47.10, 47.15, 47.20, 47.25, 47.30, 47.35, 47.40, 47.45, 47.50, 47.55, 48.00, 48.05, 48.10, 48.15, 48.20, 48.25, 48.30, 48.35, 48.40, 48.45, 48.50, 48.55, 49.00, 49.05, 49.10, 49.15, 49.20, 49.25, 49.30, 49.35, 49.40, 49.45, 49.50, 49.55, 50.00, 50.05, 50.10, 50.15, 50.20, 50.25, 50.30, 50.35, 50.40, 50.45, 50.50, 50.55, 51.00, 51.05, 51.10, 51.15, 51.20, 51.25, 51.30, 51.35, 51.40, 51.45, 51.50, 51.55, 52.00, 52.05, 52.10, 52.15, 52.20, 52.25, 52.30, 52.35, 52.40, 52.45, 52.50, 52.55, 53.00, 53.05, 53.10, 53.15, 53.20, 53.25, 53.30, 53.35, 53.40, 53.45, 53.50, 53.55, 54.00, 54.05, 54.10, 54.15, 54.20, 54.25, 54.30, 54.35, 54.40, 54.45, 54.50, 54.55, 55.00, 55.05, 55.10, 55.15, 55.20, 55.25, 55.30, 55.35, 55.40, 55.45, 55.50, 55.55, 56.00, 56.05, 56.10, 56.15, 56.20, 56.25, 56.30, 56.35, 56.40, 56.45, 56.50, 56.55, 57.00, 57.05, 57.10, 57.15, 57.20, 57.25, 57.30, 57.35, 57.40, 57.45, 57.50, 57.55, 58.00, 58.05, 58.10, 58.15, 58.20, 58.25, 58.30, 58.35, 58.40, 58.45, 58.50, 58.55, 59.00, 59.05, 59.10, 59.15, 59.20, 59.25, 59.30, 59.35, 59.40, 59.45, 59.50, 59.55, 60.00, 60.05, 60.10, 60.15, 60.20, 60.25, 60.30, 60.35, 60.40, 60.45, 60.50, 60.55, 61.00, 61.05, 61.10, 61.15, 61.20, 61.25, 61.30, 61.35, 61.40, 61.45, 61.50, 61.55, 62.00, 62.05, 62.10, 62.15, 62.20, 62.25, 62.30, 62.35, 62.40, 62.45, 62.50, 62.55, 63.00, 63.05, 63.10, 63.15, 63.20, 63.25, 63.30, 63.35, 63.40, 63.45, 63.50, 63.55, 64.00, 64.05, 64.10, 64.15, 64.20, 64.25, 64.30, 64.35, 64.40, 64.45, 64.50, 64.55, 65.00, 65.05, 65.10, 65.15, 65.20, 65.25, 65.30, 65.35, 65.40, 65.45, 65.50, 65.55, 66.00, 66.05, 66.10, 66.15, 66.20, 66.25, 66.30, 66.35, 66.40, 66.45, 66.50, 66.55, 67.00, 67.05, 67.10, 67.15, 67.20, 67.25, 67.30, 67.35, 67.40, 67.45, 67.50, 67.55, 68.00, 68.05, 68.10, 68.15, 68.20, 68.25, 68.30, 68.35, 68.40, 68.45, 68.50, 68.55, 69.00, 69.05, 69.10, 69.15, 69.20, 69.25, 69.30, 69.35, 69.40, 69.45, 69.50, 69.55, 70.00, 70.05, 70.10, 70.15, 70.20, 70.25, 70.30, 70.35, 70.40, 70.45, 70.50, 70.55, 71.00, 71.05, 71.10, 71.15, 71.20, 71.25, 71.30, 71.35, 71.40, 71.45, 71.50, 71.55, 72.00, 72.05, 72.10, 72.15, 72.20, 72.25, 72.30, 72.35, 72.40, 72.45, 72.50, 72.55, 73.00, 73.05, 73.10, 73.15, 73.20, 73.25, 73.30, 73.35, 73.40, 73.45, 73.50, 73.55, 74.00, 74.05, 74.10, 74.15, 74.20, 74.25, 74.30, 74.35, 74.40, 74.45, 74.50, 74.55, 75.00, 75.05, 75.10, 75.15, 75.20, 75.25, 75.30, 75.35, 75.40, 75.45, 75.50, 75.55, 76.00, 76.05, 76.10, 76.15, 76.20, 76.25, 76.30, 76.35, 76.40, 76.45, 76.50, 76.55, 77.00, 77.05, 77.10, 77.15, 77.20, 77.25, 77.30, 77.35, 77.40, 77.45, 77.50, 77.55, 78.00, 78.05, 78.10, 78.15, 78.20, 78.25, 78.30, 78.35, 78.40, 78.45, 78.50, 78.55, 79.00, 79.05, 79.10, 79.15, 79.20, 79.25, 79.30, 79.35, 79.40, 79.45, 79.50, 79.55, 80.00, 80.05, 80.10, 80.15, 80.20, 80.25, 80.30, 80.35, 80.40, 80.45, 80.50, 80.55, 81.00, 81.05, 81.10, 81.15, 81.20, 81.25, 81.30, 81.35, 81.40, 81.45, 81.50, 81.55, 82.00, 82.05, 82.10, 82.15, 82.20, 82.25, 82.30, 82.35, 82.40, 82.45, 82.50, 82.55, 83.00, 83.05, 83.10, 83.15, 83.20, 83.25, 83.30, 83.35, 83.40, 83.45, 83.50, 83.55, 84.00, 84.05, 84.10, 84.15, 84.20, 84.25, 84.30, 84.35, 84.40, 84.45, 84.50, 84.55, 85.00, 85.05, 85.10, 85.15, 85.20, 85.25, 85.30, 85.35, 85.40, 85.45, 85.50, 85.55, 86.00, 86.05, 86.10, 86.15, 86.20, 86.25, 86.30, 86.35, 86.40, 86.45, 86.50, 86.55, 87.00, 87.05, 87.10, 87.15, 87.20, 87.25, 87.30, 87.35, 87.40, 87.45, 87.50, 87.55, 88.00, 88.05, 88.10, 88.15, 88.20, 88.25, 88.30, 88.35, 88.40, 88.45, 88.50, 88.55, 89.00, 89.05, 89.10, 89.15, 89.20, 89.25, 89.30, 89.35, 89.40, 89.45, 89.50, 89.55, 90.00, 90.05, 90.10, 90.15, 90.20, 90.25, 90.30, 90.35, 90.40, 90.45, 90.50, 90.55, 91.00, 91.05, 91.10, 91.15, 91.20, 91.25, 91.30, 91.35, 91.40, 91.45, 91.50, 91.55, 92.00, 92.05, 92.10, 92.15, 92.20, 92.25, 92.30, 92.35, 92.40, 92.45, 92.50, 92.55, 93.00, 93.05, 93.10, 93.15, 93.20, 93.25, 93.30, 93.35, 93.40, 93.45, 93.50, 93.55, 94.00, 94.05, 94.10, 94.15, 94.20, 94.25, 94.30, 94.35, 94.40, 94.45, 94.50, 94.55, 95.00, 95.05, 95.10, 95.15, 95.20, 95.25, 95.30, 95.35, 95.40, 95.45, 95.50, 95.55, 96.00, 96.05, 96.10, 96.15, 96.20, 96.25, 96.30, 96.35, 96.40, 96.45, 96.50, 96.55, 97.00, 97.05, 97.10, 97.15, 97.20, 97.25, 97.30, 97.35, 97.40, 97.45, 97.50, 97.55, 98.00, 98.05, 98.10, 98.15, 98.20, 98.25, 98.30, 98.35, 98.40, 98.45, 98.50, 98.55, 99.00, 99.05, 99.10, 99.15, 99.20, 99.25, 99.30, 99.35, 99.40, 99.45, 99.50, 99.55, 100.00, 100.05, 100.10, 100.15, 100.20, 100.25, 100.30, 100.35, 100.40, 100.45, 100.50, 100.55, 101.00, 101.05, 101.10, 101.15, 101.20, 101.25, 101.30, 101.35, 101.40, 101.45, 101.50, 101.55, 102.00, 102.05, 102.10, 102.15, 102.20, 102.25, 102.30, 102.35, 102.40, 102.45, 102.50, 102.55, 103.00, 103.05, 103.10, 103.15, 103.20, 103.25, 103.30, 103.35, 103.40, 103.45, 103.50, 103.55, 104.00, 104.05, 104.10, 104.15, 104.20, 104.25, 104.30, 104.35, 104.40, 104.45, 104.50, 104.55, 105.00, 105.05, 105.10, 105.15, 105.20, 105.25, 105.30, 105.35, 105.40, 105.45, 105.50, 105.55, 106.00, 106.05, 106.10, 106.15, 106.20, 106.25, 106.30, 106.35, 106.40, 106.45, 106.50, 106.55, 107.00, 107.05, 107.10, 107.15, 107.20, 107.25, 107.30, 107.35, 107.40, 107.45, 107.50, 107.55, 108.00, 108.05, 108.10, 108.15, 108.20, 108.25, 108.30, 108.35, 108.40, 108.45, 108.50, 108.55, 109.00, 109.05, 109.10, 109.15, 109.20, 109.25, 109.30, 109.35, 109.40, 109.45, 109.50, 109.55, 110.00, 110.05, 110.10, 110.15, 110.20, 110.25, 110.30, 110.35, 110.40, 110.45, 110.50, 110.55, 111.00, 111.05, 111.10, 111.15, 111.20, 111.25, 111.30, 111.35, 111.40, 111.45, 111.50, 111.55, 112.00, 112.05, 112.10, 112.15, 112.20, 112.25, 112.30, 112.35, 112.40, 112.45, 112.50, 112.55, 113.00, 113.05, 113.10, 113.15, 113.20, 113.25, 113.30, 113.35, 113.40, 113.45, 113.50, 113.55, 114.00, 114.05, 114.10, 114.15, 114.20, 114.25, 114.30, 114.35, 114.40, 114.45, 114.50, 114.55, 115.00, 115.05, 115.10, 115.15, 115.20, 115.25, 115.30, 115.35, 115.40, 115.45, 115.50, 115.55, 116.00, 116.05, 116.10, 116.15, 116.20, 116.25, 116.30, 116.35, 116.40, 116.45, 116.50, 116.55, 117.00, 117.05, 117.10, 117.15, 117.20, 117.25, 117.30, 117.35, 117.40, 117.45, 117.50, 117.55, 118.00, 118.05, 118.10, 118.15, 118.20, 118.25, 118.30, 118.35, 118.40, 118.45, 118.50, 118.55, 119.00, 119.05, 119.10, 119.15, 119.20, 119.25, 119.30, 119.35, 119.40, 119.45, 119.50, 119.55, 120.00, 120.05, 120.10, 120.15, 120.20, 120.25, 120.30, 120.35, 120.40, 120.45, 120.50, 120.55, 121.00, 121.05, 121.10, 121.15, 121.20, 121.25, 121.30, 121.35, 121.40, 121.45, 121.50, 121.55, 122.00, 122.05, 122.10, 122.15, 122.20, 122.25, 122.30, 122.35, 122.40, 122.45, 122.50, 122.55, 123.00, 123.05, 123.10, 123.15, 123.20, 123.25, 123.30, 123.35, 123.40, 123.45, 123.50, 123.55, 124.00, 124.05, 124.10, 124.15, 124.20, 124.25, 124.30, 124.35, 124.40, 124.45, 124.50, 124.55, 125.00, 125.05, 125.10, 125.15, 125.20, 125.25, 125.30, 125.35, 125.40, 125.45, 125.50, 125.55, 126.00, 126.05, 126.10, 126.15, 126.20, 126.25, 126.30, 126.35, 126.40, 126.45, 126.50, 126.55, 127.00, 127.05, 127.10, 127.15, 127.20, 127.25, 127.30, 127.35, 127.40, 127.45, 127.50, 127.55, 128.00, 128.05, 128.10, 128.15, 128.20, 128.25, 128.30, 128.35, 128.40, 128.45, 128.50, 128.55, 129.00, 129.05, 129.10, 129.15, 129.20, 129.25, 129.30, 129.35, 129.40, 129.45, 129.50, 129.55, 130.00, 130.05, 130.10, 130.15, 130.20, 130.25, 130.30, 130.35, 130.40, 130.45, 130.50, 130.55, 131.00, 131.05, 131.10, 131.15, 131.20, 131.25, 131.30, 131.35, 131.40, 131.45, 131.50, 131.55, 132.00, 132.05, 132.10, 132.15, 132.20,